
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5  

วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖5  เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ผูมาประชุม  
  1.  นายชัยณรงค  อุทุมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นายวิทยา  อารีเอ้ือ    รองประธานสภาเทศบาล 
  3.  นายยนตะจิต  ทาบรรหาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4.  ร.ต. เรืองรอง  คะกิจ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5.  นายเจียมศกัด์ิ  เทวิญญา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายสุพรรณ  สุมาชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายพรอำนวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

8.  นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9.  นางสาวนิตยา  ตาวะส ี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    
10.  นายลพิน  การรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.  นายนพพล  บุญชใูสย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 /เลขานุการสภา 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายสหัสดี  ผลเอ่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลากิจ  
 
ผูเขารวมการประชมุ 
  1. นายประมวล  ศรีดาแกว   นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
  2. นายพิมพ  นันประดิษฐ   รองนายกเทศมนตรตีำบลนามะเขือ 

3. นายนิรมิตร  รักษาชาติ   รองนายกเทศมนตรตีำบลนามะเขือ 
4. นายสิทธา  กาบสรอย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลนามะเขือ 
5. นายสัมฤทธิ์  นะสาโร    เลขานุการนายกเทศมนตรตีำบลนามะเขือ 
6. นายยุคชัย  ไชยคำมี    ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือ 
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เริ่มการประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือและ 
ประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 

2565  เขาระเบียบวาระที่  1 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง ขอแจงวา นายสหัสดี  ผลเอ่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 ขอลากิจ 
ประธานสภาฯ    
 
ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1  

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  30 ธันวาคม  2564 
ที่ประชุม   มีมตเิปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3   กระทูถาม 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดยื่นกระทูถาม  
ประธานสภาฯ      
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอสอบถามวาการซอมแซมถนนลูกรังในหมูบานอื่นซอมแซมเสร็จแลว แตในหมู 5 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เพราะอะไรถึงยังไมดำเนินการซอมแซม 
นายนิรมิตร  รักษาชาติ  ขอชี้แจงวาการซอมแซม หมู 5 และหมู 4 มีผูรับจางลงนามในสัญญาแลวและจะหมดสัญญา 
รองนายกเทศมนตรี  ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งไมทราบสาเหตุวาทำไมผูรับจางจึงไมมาลงงาน สวน หมู 1  

หมู 7 และ หมู 9 ผูรับจางยังไมมาลงนามในสัญญา 
นายประมวล  ศรีดาแกว  ขอชี้แจงวาไดสงหนังสือแจงใหผูรับจางมาเขามาดำเนินการซอมแซมถนนแลว แตผูรับจางยัง 
นายกเทศมนตรี   ไมลงนาม 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอสอบถามเรื่องการซอมแซมถนน หมู 1 หมู 7 และ หมู 9 ผูรับจางยังไมมาลงนามใน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สัญญาเปนเพราะสาเหตุเกิดจากเทศบาลหรือผูรับจาง 
นายนิรมิตร  รักษาชาติ  ขอชี้แจงการซอมแซมถนน หมู 1 หมู 7 และ หมู 9 ที่ผูรับจางไมมาลงนามในสัญญา 
รองนายกเทศมนตรี  นัน้อาจจะรอนำเครื่องจักรมาซอมแซมพรอมกันกับหมูอ่ืน เทศบาลมีความพรอมในการลง 

นามในสัญญา 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงการซอมแซมถนน หมู 4 และหมู 5 เนื่องจากเครื่องจักรของผูรับจางชำรุดจึงยัง 
ปลัดเทศบาล   ไมไดลงงาน แตนายกเทศมนตรีไดทำหนังสือแจงใหมาดำเนนิการแลวเพราะจะหมดสัญญา 

จางในวันที่ 28 มกราคม 2565 หากหมดสัญญาจางอาจตองมีคาปรับ สวน หมู 1 หมู 7  
และ หมู 9 ที่ผูรับจางไมมาลงนามในสัญญานัน้ผูรับจางรอนำเครื่องจักรมาซอมแซมพรอมกัน 
กับโครงการที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้  

 
ระเบียบวาระที่  4   เรือ่งที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตัง้ขึน้พิจารณาเสร็จแลว 
     -ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องท่ีเสนอใหม 

๑. พิจารณาใหความเห็นชอบพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ ขออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรือ
อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติปานาจารและปาดงขวางเพ่ือจัดที่ดินทำกินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  

๒. การโอนงบประมาณ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565       

๓. การคดัเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 3 คน 
 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ ขออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรือ  
ประธานสภาฯ     อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติปานาจารและปาดงขวางเพ่ือจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตาม 

นโยบายรัฐบาล (คทช.) ขอเชิญปลัดเทศบาลไดชี้แจงรายละเอียดตอไป                          
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ตามทีเ่ทศบาลตำบลนามะเขือไดรับหนังสือแจงจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ปลัดเทศบาล   สิง่แวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ ที่ กส 0014.3/ว 2483 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรือ่ง  

จังหวัดกาฬสินธุ ขออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติปา 
นาจารและปาดงขวาง เพ่ือจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แจงให 
เทศบาลตำบลนามะเขือสงมติที่ประชุมสภาใหความเห็นชอบอนุญาตใหใชพ้ืนที่ดังกลาวนั้น 
จำนวน 12 ราย 15 แปลง 115 ไร 82 ตารางวา ซึ่งอยูในพ้ืนที่บานโพนสวาง ตำบล 
นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสนิธุ เปนผูขอใชพ้ืนที่รายเดิม รายละเอียดตาม 
เอกสารที่แจกใหทุกทานแลว เมื่อสภามีมติเห็นชอบแลว เทศบาลจะนำมตทิี่ประชุมสงไปยัง 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ เสนอผูวาราชการจังหวัด 
กาฬสินธุ เพ่ือประกอบการขออนุญาตใหเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ตาม 
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิม่เติม จึงนำ 
เรียนสภาเทศบาลเพ่ือเขาที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
นายลพิน  การรักษ  ขอสอบถาม ดังนี้  
สมาชิกาสภาฯ เขต 2  1. ผูเชาที่ขอใชพ้ืนที่ไดเสียภาษีใหกับเทศบาลตำบลนามะเขือหรือไม 

2. ผูเชา จำนวน 12 ราย นั้นไมมปีระชาชนในพ้ืนทีต่ำบลนามะเขือ สาเหตุอะไรถึงไดมาทำ 
    กินที่พ้ืนที่ตำบลนามะเขือ 

นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอสอบถามวาในอดีตไมเคยใหสภาเทศบาลเห็นชอบ แตทำไมถึงไดตองใหสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เห็นชอบ 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญปลัดเทศบาลตอบขอซักถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ผูเชาที่ขอใชพ้ืนท่ีไมไดเสียภาษีใหกับเทศบาลเพราะเปนพ้ืนที่ปาสงวน และในการเชาที่ดิน 
ปลัดเทศบาล   ท่ีไมมีประชาชนตำบลนามะเขืออาจเกิดจากเปนพ้ืนที่ทับซอนระหวางตำบล เชน ชาวตำบล 

นามะเขือที่อยูในเขตใกลพื้นที่ตำบลหนองแวงยังมีท่ีดินทำกินที่ตำบลหนองแวง สวนในอดีตท่ี 
ไมเคยใหสภาเห็นชอบเพราะยังไมมีกฎหมายบังคับ แตในปจจุบันไดมีกฎหมายบังคบัใชจึง 
ตองทำตามกฎหมาย 
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นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             หากไมมี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออาศัยภายในเขตปา 
ประธานสภาฯ     สงวนแหงชาติปานาจารและปาดงขวางเพ่ือจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

(คทช.) จำนวน 12 ราย 15 แปลง 115 ไร 82 ตารางวา  
ที่ประชุม   เห็นชอบ      10  เสียง 
    ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

งดออกเสียง    1  เสียง 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             เรื่องพิจารณาตอไปคือ การโอนงบประมาณ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบัญญัต ิ 
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

รายละเอียดตอไป     
นายประมวล  ศรีดาแกว            ขอชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากคณะบริหารไดสำรวจพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ  
นายกเทศมนตร ี                    ตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพ้ืนที่  

หมู 12 บานนามะเขือ แตปรากฏวาการดำเนินทำโครงการกอสรางถนนดินสายคุมหนองบัว  
ลอย - นามะเขือ หมู 12 บานนามะเขือนั้น ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับถนนสายนี้ไมยินยอมให 
กอสรางเพราะเกรงวาถากอสรางถนนจะทำใหนำ้ทวมนาและทรายเขาไปในพ้ืนที่นา จึงได 
ปรึกษากับปลัดเทศบาลวาควรจะดำเนินการอยางไร ปลัดเทศบาลจึงแนะนำใหเปดประชุม 
สภาเทศบาลเพ่ือจะไดโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอ่ืน ดังนี้ 
รายการที่โอนลด งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา

กอสรางสิ่งสาธารณปูการ  รายการ  กอสรางถนนดินสายคุมหนองบัวลอย - นามะเขือ 
หมู 12 บานนามะเขือ เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ดิน สายคุมหนองบัวลอย -        
นามะเขือ หมู 12 กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.50 เมตร พรอมวางทอ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. มอก. จำนวน 21 ทอน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 05/2564 

รายการที่โอนเพิ่ม งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา

กอสรางสิ่งสาธารณปูการ  รายการกอสรางถนนลูกรังสาย นามะเขือ-คุมหนองบัวลอย 
หมู 12 บานนามะเขือ เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายนามะเขือ - คุมหนองบัว
ลอย หมู 12 กวาง 5 เมตร ยาว 270 เมตร งานดินหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร งานลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 ม. X 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 
7 ทอน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 1/2565 งบประมาณจำนวน 62,800 
บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
ปรับปรุงที่ดินและกอสราง  รายการ ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนศรทอง - บาน
หนองขาม แยกนานายประเคน  ประวิติ หมู 8 บานโนนศรทอง เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนศรทอง - บานหนองขาม แยกนานายประเคน  ประวิติ 
หมู 8 บานโนนศรทอง ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เปนหลุมเปนบอ จำนวน 221 ลูกบาศก
เมตร งบประมาณจำนวน 30,200 บาท 
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   ดังนัน้ จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาตามเอกสารที่แจกใหทุกทานแลว 

นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอเพ่ิมเติมในการดำเนินโครงการตามเทศบญัญัตวิา กอนจะทำเทศบัญญัติในแตละครั้งหากมี 
ปลัดเทศบาล   โครงการกอสรางในลักษณะกอสรางถนนดิน กอสรางถนนลูกรัง ใหสมาชิกสภาเทศบาลหรือ 

คณะบริหารไดใหประชาชนท่ีเปนเจาของที่ดินตัวจริงในพื้นที่ใกลเคยีงลงนามในหนังสือ 
ยินยอมยกที่ดินใหเทศบาลกอนเพ่ือจะไดไมใหเกิดปญหาขึ้น เพราะเปนปญหาทีเ่กิดขึ้นตลอด  
ขอใหผูชวยเลขาสภาเทศบาลไดแจกหนังสือยนิยอมยกที่ดินใหกับคณะบริหารและสมาชิก 
สภาเทศบาลไวเพ่ือจะจัดทำรางเทศบัญญัตใินปตอไปดวย สวนงบประมาณที่เหลือจำนวน  
30,200 บาท นั้น ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาวาประมาณการซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโนนศรทอง – บานหนองขาม แยกนานายประเคน  ประวิติ หมู 8 นั้นลงลูกรัง 
เฉพาะจุดที่เปนหลมุเปนบอ ไมใชลงลูกรังตลอดสาย ขอใหประธานสภาเทศบาลไดใหสมาชิก 
สภาเทศบาลอภิปรายซักถามขอสงสัยตอไป 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
นายวิทยา  อารีเอ้ือ                   ขอซกัถามขอสงสัยดังนี้ 
รองประธานสภาฯ         1.  การโอนงบประมาณคากอสรางถนนดินสายคุมหนองบัวลอย – นามะเขือ หมู 12  

          งบประมาณจำนวน 93,000 บาท นั้น ตามทีน่ายกเทศมนตรีไดชีแ้จงวาประชาชน 
ไมยินยอมเพราะเกรงวาทรายจะไปถมที่นา ขอใหนายกเทศมนตรีไดอธิบายให 
ประชาชนไดรับทราบในการแกไขปญหา กระผมคดิวาประชาชนตองการความ 
เจริญอยากไดถนนและไฟฟาผานที่ดินตัวเอง คิดวาไมเห็นดวยใหมีการโอน 
งบประมาณเพราะถนนที่มีความยาว 800 เมตร ลดลง 200 เมตร ไมมีประโยชน 
เพราะกอสรางถนนไมสิ้นสุดสายทำใหไมเกิดประโยชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ไม 
อยากใหโอนงบประมาณ อยากใหดำเนินการตามโครงการเดิม 

        2.   งบประมาณที่เหลือ 30,200 บาท เปนงบประมาณในเขตเลือกตั้งที่ 2 แลวจะนำไป 
ซอมแซมถนนลูกรังท่ีหมู 8 ซึ่งเปนเขตเลือกตั้งที่ 1 กระผมไมเห็นดวยคณะบริหาร 
ควรจะปรกึษากับสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 2 ดวย เพราะประชาชนใน 
เขตเลือกตั้งท่ี 2 มีความเดือดรอนจำเปนมาก เชน ที่คุมโนนปาเปง บานโพนสวาง มี 
ปญหาระบบน้ำประปาชำรุดไมสามารถใชน้ำประปาได ประชาชนไดแจงมาที่ 
เทศบาลเพ่ือแกไขปญหาให แตคณะบริหารบอกประชาชนใหแจงสมาชิกสภา 
เทศบาลเพ่ือนำเขาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณปตอไป ดังนัน้ ควรจะแกไข 
ปญหาเรื่องนำ้ประปาซึ่งเปนความจำเปนของประชาชนกอน สวนจะโอน 
งบประมาณซอมแซมถนนลกูรังที ่หมู 8 กระผมคิดวาถนนสามารถสัญจรไปมาไดแต 
ควรจะนำงบประมาณไปแกไขเรื่องนำ้ประปากอน และในการโอนงบประมาณใน 
เทศบัญญัติควรจะปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
ประชาชนรวมกัน 

นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ไดรับฟงการชี้แจงการโอนงบประมาณรายจายแลว ตามที่นายกเทศมนตรีไดชี้แจงวา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงไมยนิยอมใหกอสราง ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลไดลงพ้ืนที่ไป 

สอบถามประชาชนที่มีปญหา ทราบชื่อวา นางแดง ซึ่งใหความเห็นวาอยากใหมีการกอสราง 
ถนนดินแตตองวางทอบริเวณหนาที่ดินเพ่ือปองกันนำ้ทวม แตถาไมวางทอจะไมเห็นดวย  
เทศบาลไมไดแจงวาจะวางทอที่ไหน อยางไร คณะบริหารนาจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
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ผูนำชุมชน และเจาของที่ดินเพีอ่ปรึกษาหารือไกลเกลี่ยหาทางออกรวมกัน ชาวบานนาจะ 
ยินยอมกอนท่ีจะมีการโอนงบประมาณ เพราะสมาชิกสภาเทศบาลก็เปนตัวแทนของ 
ประชาชนและตองทำหนาที่แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย ไมทราบปญหา 
เกิดจากใครประชาชนหรือคณะบริหาร คณะบริหารไดไปรวมพูดคุยทั้ง 5 ทานหรือยัง อยาก 
ใหชะลอการโอนงบประมาณไวกอน และเห็นดวยกับรองประธานสภาเทศบาลซึ่งงบประมาณ 
เปนเขตเลือกตั้งที่ 2 ตองใหความสำคัญแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเรื่อง 
น้ำประปากอนเพราะเปนเรื่องสำคัญกวาการซอมแซมถนน ทุกพ้ืนที่มีความสำคญัหมดแต 
ตองเรียงลำดับความสำคญั ขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหดี 

รองตรีเรืองรอง  คะกิจ  ตามที่นายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลที่ขอโอนงบประมาณเพราะประชาชนไมยินยอม ไม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ทราบวานายกเทศมนตรีไดใหทานใดไปพูดคุยกับประชาชน กระผมไดสอบถามนางแดงแลว  

นางแดงบอกวาใครไมตองการความเจริญแตติดปญหาคือจะวางทอตรงไหนเพราะกลัวทราย 
มาถมที่นา นายกเทศมนตรีควรอธิบายใหนางแดงรับทราบและเขาใจ สวนการนำ 
งบประมาณในเขตเลือกตั้งท่ี 2 ไปใชในเขตเลือกตั้งที่ 1 คิดวาไมควรจะโอนงบประมาณไป  
ควรจะใชงบประมาณในสวนนี้แกไขปญหาความเดือดรอนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งท่ี 2 กอน  
ขอใหคณะบริหารไดอธิบายใหนางแดงเขาใจอีกครั้งคอยปรึกษาหารือกัน 

นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอสอบถามวาระยะทางดำเนินโครงการ จำนวน 270 เมตร ถึงไหน เจาของที่ดนิชื่ออะไร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1    
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบขอซักถาม  
ประธานสภาฯ      
นายประมวล  ศรีดาแกว            ตามที่รองประธานสภาเทศบาลไดสอบถามวาใหทานใดไปสอบถามประชาชน กระผมได 
นายกเทศมนตร ี                    มอบหมายให นายนิรมิตร  รักษาชาติ  รองนายกเทศมนตร ีซึ่งเปนผูใกลชิดไปสอบถาม  

ขอเชิญ นายนิรมิตร  รักษาชาติ  รองนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม 
นายนิรมิตร  รักษาชาติ              ขอตอบขอซักถามตามที่ไดสอบถาม นางแดง  เพชรสมัย สามีชื่อ นายชาลี  เพชรสมัย แบง 
รองนายกเทศมนตร ี                   ที่นาใหลูกชายชื่อ นายแสน  เพชรสมัย อดีตผูชวยผูใหญบานหมู 12 ชวงแรก นายแสน  

ยินยอมใหกอสรางถนนดิน แต นางแดง ยังไมโอนที่ดินใหและนางแดงไดใชถนนเปนทาง 
ระบายน้ำจากนา ถากอสรางถนนจะทำใหที่นาตำ่กวาถนน กลัววาทรายจะไหลเขานาตนเอง  
ถัดไปจะเปนที่นาของ นายสมหมาย  พันลออ กระผมไดไปพูดคุยโดยใชความสัมพันธฉัน 
เครือญาติและเคยอาศัยกันและกันกับนางแดง  3 วัน นางแดงไดสอบถามวาจะวางทอ 
ตรงไหนและไมพอใจบริเวณที่วางทอ จึงไมยินยอมใหกอสรางถนนดิน สมาชิกสภาเทศบาลได 
ไปดูพ้ืนที่จริงหรือไม ทีด่ินที่อยูเหนือขึ้นไปเปนของ นายแสง  รัตนไทย ซึ่งก้ันน้ำไมใหไหลเขา 
ที่ดินตัวเอง แตใหไหลไปตามถนนถนนที่จะกอสรางระยะทาง 270 เมตรถึงขอบที่ดินของ 
นางแดงพอดี ถัดไปเปนที่ดินของนางแพงศรี  รักษาชาติ ซึง่เปนภรรยาของกระผม ถาสมาชิก 
สภาไมอนุมัตโิอนงบประมาณก็ไมเปนไร สวนการนำงบประมาณไปซอมแซมถนนลูกรังที่หมู  
8 นั้นเพราะชาวบานเดือดรอนในการใชถนนจึงไดใหกองชางออกสำรวจและประมาณ 
งบประมาณ จำนวน 30,200 บาท ซึ่งงบประมาณในการซอมแซมระบบประปาที่ หมู 4  
คุมโนนปาเปงนั้นใชงบประมาณ 48,000 บาท งบประมาณท่ีเหลือ 30,200 บาท จึงไม 
เพียงพอทีจ่ะแกไขปญหาใหประชาชนได สวนการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถาม นางแดง  
นั้นไมทราบวาใครไปสอบถามอยางไร ที่ไหน กระผมมีพยานบุคคลในขณะที่สอบถามนางแดง  
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดไปสอบถามนางแดงอีกครั้งเพ่ือความกระจาง 
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นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
นายวิทยา  อารีเอ้ือ                   ขอชี้แจง ดังนี ้
รองประธานสภาฯ         1.  เรื่องที่ไปสอบถามนางแดง กระผมไดไปสอบถามและไดรับคำตอบวายอมให 

          ดำเนินการกอสรางแตตองวางทอจำนวน 2 จุด คือ ทอขามถนนและทอขนานกับที ่
          นา เพ่ือปองกันนำ้ทวมนาและทรายไหลเขานา 
     2.  ในการที่กอสรางถนนลูกรัง จำนวน 270 เมตรไปสิน้สุดที่นาของภรรยารอง 

นายกเทศมนตรนีั้น กระผมไมเห็นดวยเพราะเกรงวาจะมีขอครหานินทาได จึง 
ไมอยากใหโอนงบประมาณ เพราะเหตุการณลักษณะแบบนี้เกิดกับสมาชิกสภา 
เทศบาลเขต 1 แลวที่เทศบาลกอสรางถนนคอนกรีตผิดจากในเทศบัญญัติโดยไป  
กอสรางถนนซอยหนาบาน นายสุพรรณ  สุมาชัย หมู 8 และกระผมถูกครหามา 
แลวเหตุเพราะไดขอขยายเขตไฟฟาตั้งแตยังไมเปนสมาชิกสภาแลวไดเปนสมาชิก 
สภาเทศบาลไฟฟาก็ขยายเขตมาถึงที่ดินพอดีและไดมีการกอสรางถนนคอนกรีตมาที่ 
บริเวณซอยหนาบานทั้งที่เปนงบประมาณที่ใหกอสรางกอนที่กระผมจะมารับหนาที่ 
สมาชิกสภาดวยซำ้ แตประชาชนบางกลุมก็ไมเขาใจ กระผมจึงเปนหวงจึงไมอยาก 
ใหรองนายกเทศมนตรีไดถูกประชาชนครหาในเรื่องการกอสรางถนนไปยังที่นาของ 
ภรรยาตัวเอง เพราะไดสอบถามชาวบานแลวระยะทางถนนที่กอสรางใหมมี 
ประชาชนไดประโยชนเพียงไมก่ีคน อยากใหกอสรางถนนดินเหมือนเดิมประชาชน 
จะไดใชประโยชนมากขึ้น และจะเปนผลดีตอชื่อเสียงของ นายนิรมิตร รักษาชาติ ซึ่ง 
เปนรองนายกเทศมนตรดีวย 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญ นายนิรมิตร รักษาชาติ รองนายกเทศมนตร ีชีแ้จงขอซักถาม 
ประธานสภาฯ      
นายนิรมิตร  รักษาชาติ              ขอชี้แจงวาถนนที่ขอโอนงบประมาณจำนวน 270 เมตร นั้นไปสิ้นสุดที่นาของภรรยากระผม 
รองนายกเทศมนตร ี                   เพราะที่นามีพื้นที่มากกวา สวนเรื่องบริเวณวางทอจุดที่นางแดงตองการนั้น เมื่อวางทอแลว 

จะตรงกับสระน้ำในที่นาภรรยากระผมพอดี กระผมจึงไมอยากใหวางทอตรงนั้นเพราะกลัวน้ำ 
และทรายไหลเขาทวม ทั้งท่ีแตกอนนำ้และทรายก็ไหลเขาที่นาของภรรยากระผม พอกระผม 
จะปดทางไหลของนำ้บริเวณขางนา นางแดงก็ไมยินยอม จึงอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลได 
ไปตรวจสอบพื้นทีก่อนเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัย  
ประธานสภาฯ      
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ในการประชุมครั้งนี้ปรึกษาหารือกันในงบประมาณที่จะกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะบริหารควรจะเห็นประโยชนของประชาชนเปนหลัก ตามท่ีรับฟงคำชี้แจงไมควรเห็น 

ตอประโยชนสวนตน สวนโครงการซอมแซมถนนลูกรังท่ีหมู 8 เปนพ้ืนที่ทีช่าวตำบล 
หนองแวงใชประโยชนมากกวาควรจะมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางตำบล ในการประชุม 
วันนี้ตัดสินยังไมไดแตละฝายก็มีเหตผุล ดังนัน้ขอใหชะลอการโอนงบประมาณไวกอน ควรจะ 
มีการประชุมรวมระหวางเทศบาล ฝายปกครองและเชิญนางแดงมารวมประชุมดวยแลวจึง 
สรุปวาจะดำเนินการไปอยางไร 

นายสุพรรณ  สุมาชัย  อยากใหหยุดการโอนงบประมาณไวกอน รอใหมีการปรึกษาหารือรวมกันถึงขอสรุป ไมอยาก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  โอนงบประมาณไปดำเนินการที่อ่ืนเพ่ือประโยชนของประชาชน 
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นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญ นายนิรมิตร รักษาชาติ รองนายกเทศมนตร ีชีแ้จงขอซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ      
นายนิรมิตร  รักษาชาติ              หากมีการประชุมรวมอีกครั้ง กระผมไมเขารวมประชุมเพราะไดอธิบายเหตุผลครบถวน 
รองนายกเทศมนตร ี          แลว อยากเชิญทุกทานไปสำรวจสถานที่จริง เชื่อวาสมาชิกสภาเทศบาลไมไดไปสำรวจ 

สถานทีก่อสรางจริงวามีปญหาอะไร ที่ประชุมมีมติอยางไรก็ยอมรับมติจากที่ประชุม 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญนายกเทศมนตร ีชีแ้จงขอซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ      
นายประมวล  ศรีดาแกว         ไดรับฟงเหตุผลของแตละทานแลวที่เสนอมาเปนเหตุผลทีด่ีมาก เปนสิง่ที่ตองดี ขอขอบคุณ  
นายกเทศมนตร ี                    ประเด็นมีอยูวา โครงการมีในเทศบัญญัติกอนท่ีจะประกาศใชเทศบัญญตัิไดผานความ 

เห็นชอบของสภาเทศบาล ตามท่ีไดรับฟงคำถามวาถนนที่จะดำเนินโครงการไปสิ้นสุดที่ไหน  
บังเอิญไปสิน้สุดที่นาของคณะบรหิารบางทาน จึงเปนประเด็นในการพิจารณา ในการ 
ดำเนินการกอสรางบางครั้งก็ไมทราบวาจะไปผานที่ใคร หรือจะเปนท่ีของสมาชิกสภา เชน  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผานหนาไรของสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็เปนเรื่องปกต ิในการ 
นำเรื่องโอนงบประมาณเพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาเพราะจะไดแกไขปญหาของประชาชน 
ในการใชถนน ขอใหพิจารณาใหดีวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบประการใดแลวแตสภา 
เทศบาลจะเห็นสมควร 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซกัถามขอสงสัยเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ      
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ตามที่ไดรับฟงคำชี้แจงจากนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล โครงการที่จะนำบรรจุเขา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เทศบัญญัตินั้นมาจากสมาชิกสภาเทศบาลแตจริงๆ แลว มาจากการประชาคมหมูบาน แต 

วันที่มีการเสนอโครงการกระผมไมไดเสนอเพราะในหมูบานกระผมยงัไมไดมีการประชุม 
ประชาคม แตโครงการกอสรางถนนดินคุมหนองบัวลอย - บานนามะเขือ เปนโครงการท่ีรอง 
นายกเทศมนตรีเสนอเขามาโดยไมมีการผานประชาคมเพราะอางเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

    เพ่ือเสนอเขาบรรจุในเทศบัญญัติประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ไดพิจารณาในเทศบัญญัติใหดีวามีโครงการไหนบางที่ผานประชาคม กระผมนำเสนอโครงการ 
กอสรางรองระบายแตในเทศบัญญัติไมมีถูกตัดออก กระผมเขามาทำหนาที่เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองใหประชาชน มีอุดมการณอยากพัฒนาตำบลนามะเขือ อยากชวยเหลือ 
ประชาชน คณะสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดสอบถามความตองการของประชาชนวา 
ตองการโครงการไหนบางแลวนำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติแตโดนตัดออก ขอใหคณะบริหาร 
อยาใชคำวาโครงการท่ีจัดทำในเทศบัญญัติมาจากสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง 

นายวิทยา  อารีเอ้ือ                   ขอใหประธานสภาเทศบาลขอมติจากที่ประชุมเนื่องจากมีการอภิปรายมาพอสมควรแลว 
รองประธานสภาฯ          
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกอภิปรายขอซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไมมี   
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             หากไมมี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประธานสภาฯ     เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี ้

รายการที่โอนลด งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
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- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา

กอสรางสิ่งสาธารณปูการ  รายการ  กอสรางถนนดินสายคุมหนองบัวลอย - นามะเขือ 
หมู 12 บานนามะเขือ เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ดิน สายคุมหนองบัวลอย -        
นามะเขือ หมู 12 กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.50 เมตร พรอมวางทอ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. มอก. จำนวน 21 ทอน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 05/2564 

รายการที่โอนเพิ่ม งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา

กอสรางสิ่งสาธารณปูการ  รายการกอสรางถนนลูกรังสาย นามะเขือ-คุมหนองบัวลอย 
หมู 12 บานนามะเขือ เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายนามะเขือ - คุมหนองบัว
ลอย หมู 12 กวาง 5 เมตร ยาว 270 เมตร งานดินหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร งานลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 ม. X 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 
7 ทอน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 1/2565 งบประมาณจำนวน 62,800 
บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
ปรับปรุงท่ีดินและกอสราง  รายการ ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนศรทอง - บาน
หนองขาม แยกนานายประเคน  ประวิติ หมู 8 บานโนนศรทอง เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนศรทอง - บานหนองขาม แยกนานายประเคน  ประวิติ 
หมู 8 บานโนนศรทอง ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เปนหลมุเปนบอ จำนวน 221 ลูกบาศก
เมตร งบประมาณจำนวน 30,200 บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบ        -   เสียง 
ไมเห็นชอบ   10   เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง             สรุปแลวการพิจารณาการโอนงบประมาณ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบัญญัต ิ
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีมติไมเห็นชอบใหคงไวตาม 

เทศบญัญัติเหมือนเดิมเรื่องเพ่ือพิจารณาตอไป คือการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ ขอเชิญสมาชิกไดเสนอผูที่เหมาะสมคนที่ 1 พรอมผู 
รับรอง 2 คน ขอเชิญครบั    

นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอรับรอง นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายลพิน  การรกัษ  ขอรับรอง นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 1 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  หากไมมี ขอมตจิากที่ประชุมเลือก นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา เปนคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 1  
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ที่ประชุม   มีมตเิปนเอกฉันท เลือก นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 1 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอผูท่ีเหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 พรอมผูรับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอเสนอชื่อ นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอรับรอง นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
รอยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอรบัรอง นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  หากไมมี ขอมติจากที่ประชุมเลือก นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา เปนคณะกรรมการตรวจ      
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 2  
ที่ประชุม   มีมตเิปนเอกฉันท เลือก นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

1 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 พรอมผูรับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
รอยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอเสนอชื่อ นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชกิสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอรบัรอง นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอรับรอง นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เปน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 3 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  หากไมมี ขอมติจากที่ประชุมเลือก นายสุพรรณ  สุมาชัย เปนคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 3  
ทีป่ระชุม   มีมติเปนเอกฉันท เลอืก นายสพุรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

1 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่3 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  สรุปแลว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ ประกอบดวย  
ประธานสภาฯ    1. นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
     2. นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
     3. นายสุพรรณ  สุมาชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อืน่ๆ 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขออภปิรายการบริหารงานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนวาคณะบริหาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  บริหารงานลาชามาก เชน การแกไขปญหาน้ำประปา หมู ๓ หมู ๑๑ กระผมทราบวา 
     ผูบริหารไดมีการแบงหนาที่รับผิดชอบกองชาง แบงเปน 2 สวนคอืงานกองชางและไฟฟาคือ 

รองนายกเทศมนตรีทานหนึ่ง สวนงานประปาเปนรองนายกเทศมนตรีอีกทาน ซึง่การซอม
ประปานั้นบางครั้งตองมีไฟฟาอยูดวย กระผมขอใหมีการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการ
บุคลากรในสวนนี้ดวย อีกหนึ่งเรื่องคือการดำเนินการตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเม่ือมี
การลงนามแลวทำไมคณะบริหารไมติดตามผูรับจางใหมาดำเนินงานใหรวดเร็ว 

นายพรอำนวย  ไกยะแสง  อยากใหมีเรงดำเนินการซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกเกษตรกรเนื่อง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  จากเปนชวงฤดูเก็บเก่ียวออยแลวซึ่งทุกปที่ผานมาจะดำเนินการซอมแซมแลวเสร็จทุกสาย 

ประมาณเดือนธันวาคม 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขออภิปรายเรื่องน้ำประปาหมู ๕ เนื่องจากมีใบไมรวงเต็มถังเก็บน้ำประปาทำใหน้ำเนาสีย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  แตตอนนี้พนักงานไดทำการลางถังทำความสะอาดและซื้อผาคลุมปากถังไวชั่วคราว กระผม 

อยากจะขอความอนุเคราะหจากผูบริหารไดดำเนินการพิจารณางบประมาณในไตรมาสท่ีจะ 
มาถึงนี้ไดดำเนินการกอสรางหลังคาคลุมถังอยางเรงดวน เรื่องที่สองขอใหผูบริหารได
พิจารณาดำเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางในหมูบานโพนคำพุทธคีรี หมู ๕ ตามจุดที่ระบุใน
เอกสารที่กระผมไดยื่นใหแลว 

รอยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขออภิปรายเรื่องการซอมประปากระผมเห็นใจพนักงานผูปฏิบัติงานในเรื่องปญหาการขาด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  แคลนวัสดอุุปกรณ ทำใหเกิดความลาชาไมตอบสนองตอนโยบายตั้งตนของผูบริหาร กระผม 

อยากใหมีการแกปญหานี้ใหมวีัสดุอุปกรณพรอมในคลังวสัดุอำนวยตอการปฏิบัติงาน 
นายวิทยา  อารีเอ้ือ                   ขอเสนอปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนดังนี ้
รองประธานสภาฯ    ๑.ปญหาเก่ียวกับกิ่งไมที่ยื่นเขามาถนนขัดขวางการจราจรอาจจะทำใหเกิดอุบัตหิรือปญหา 

   อื่นๆ เชน รถบรรทุกออยหลบก่ิงไมเขามาเหยียบทอประปาบริเวณขางถนนแตก เปนตน  
   จึงขอใหผูบริหารไดมีคำสั่งใหมีการทำงานเชิงรุกไมตองรอใหมีการชี้จุด 

    ๒.ตามจุดมมุอับมุมแคบอยากใหมีการติดกระจกโคงเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
๓.ขอใหพิจารณาเชื่อมตอประปาคุมโนนปาเปง บานโพนสวาง หมู ๔ กลับคนืดังเดิมเพ่ือให       
   ชาวบานบริเวณน้ันไดมีน้ำใชที่เพียงพอ 
๔.ปญหาน้ำประปาของบานโคกเจรญิ หมู ๒ จากหลังวัดเจริญธรรมถึงหนองนาโศกพบวา      
   ชาวบานท่ีไดมีการตอน้ำที่ยังไมผานการกรองมาใช กระผมอยากใหมีการแกปญหาในจุดนี ้   
   ใหชาวบานไดใชน้ำที่ผานการกรองดวย 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง           ขอเชิญ นายนิรมิตร รักษาชาติ รองนายกเทศมนตร ีชีแ้จงขอซักถาม 
ประธานสภาฯ     
นายนิรมิตร  รักษาชาติ            ขอชี้แจงเก่ียวกับการแบงงานรับผิดชอบของคณะบริหารซึ่งกระผมเองไดรับผิดชอบดูแลงาน 
รองนายกเทศมนตร ี               กองสาธารณสุขฯ และกองชางในสวนของงานประปาไดมีการยายสังกัดไปสำนักปลัดโดยมีเจา 

        พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูรับผิดชอบและมีทานรองฯพิมพ  นันประดิษฐ      
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กำกับดูแล เนื่องจากทานมีประสบการณจากการดูแลน้ำประปาหมู ๑ หมู ๙ เปนระยะเวลา
นาน กรณีที่งานประปาติดขัดเรื่องไฟฟาก็จะมีการประสานงานมายังกระผม และยังมี
พนักงานที่มีความรูเรื่องไฟฟาสแตนบายอีก ๑ คน คือ นายเลิศยศ ภูแขงหมอก สามารถ
ดำเนินแทนชางไฟฟาไดประมาณหนึ่ง ซึ่งในการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไดมีการประชุม
มอบหมายงานในทุกวนัจันทรเพ่ือมอบหมายงานและรับฟงปญหาการทำงาน 

นายพิมพ  นันประดิษฐ  ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดนำเสนอปญหามา 
รองนายกเทศมนตร ี                 ๑.เรื่องทีท่านรองประธานสภาฯ  ไดเสนอใหมีการตัดก่ิงไมบริเวณขอบถนน  

๒.ประปาบานโคกเจริญ ๓.ประปาบานโพนสวาง คุมโนนปาเปง ผมจะรับไว 
พิจารณาดำเนินการ  

สวนเรื่องผาคลุมถังน้ำประปาหมู ๕ พนักงานไมไดรายงานในสวนนี้ถาผมทราบก็ยินดีที่จะ
ออกคาใชจายเอง และเรื่องวัสดุประปา ไดมีการพูดคุยกับผูรับผิดชอบในเรื่องนี้แลว คาดวา
ภายในสัปดาหหนาจะดำเนินการใหเปนระบบที่เรียบรอย 

นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  จากที่ทานรองนายกเทศมนตรไีดอธิบายเรื่องปญหาความลาชานั้น ผมยังไมเขาใจถึงการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1  แกไขปญหาการบริหารจัดการความลาชา อยากใหผูบริหารไดมีการทบทวนแนวทางการ 
       ปฏิบัติงานดวย                   
นายชัยณรงค  อุทุมทอง             ขอเชิญ นายนิรมิตร รักษาชาติ รองนายกเทศมนตร ีชีแ้จงขอซักถาม 
ประธานสภาฯ   
นายนิรมิตร  รักษาชาติ  ขอชี้แจงปญหาความลาชาที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดกลาวนั้นความจริงไดมีการดำเนินการลง
รองนายกเทศมนตร ี                 นามกับผูรบัจางเรียบรอยแลวซึง้ก็ยังไมเลยระยะเวลาในสัญญา 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอสอบถามเรื่องขาเตนทของเทศบาลที่ชำรุดแลว จะสามารถนำมารีไซเคลิดัดแปลงเปนชั้น
สมาชิกสภาฯ เขต 1  วางวสัดุในหองเก็บวัสดุไดหรือไม 
นายประมวล  ศรีดาแกว  การประชุมวันนี้มีคุณคามาก ขอบคุณ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ไดชี้แจงปญหาตางๆ 
นายกเทศมนตรี   ในการแบงงานรับผิดชอบของคณะบริหารนั้นเพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
      ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงานมากขึ้น เรื่องปญหาความลาชาที่ทานสมาชิกสภาได 

กลาวนั้นก็เกิดขึ้นไดเปนบางครัง้จากอุปสรรคปญหาทั้งภายในและภายนอก เชน ปญหา 
งบประมาณ การขาดแคลนวัสดุ การปฏิบัติงานอาจจะไมถูกใจเทาไหร กระผมเชื่อวา
ผูปฏิบัติงานลวนแตทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงานใหเกิดผลประโยชนตอประชาชน  
อยางสูงสุด 

นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชญิสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  หากไมมี กระผมใหทานนายกเทศมนตรีไดพิจารณางบประมาณในสวนของหองกิจการสภา  
 ประธานสภาฯ  ดวยครับ     
นายประมวล  ศรีดาแกว  กระผมเห็นวาหองกิจการสภาเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญของเทศบาลเชนกัน งบประมาณใน 
  นายกเทศมนตร ี                    ไตรมาสหนากระผมจะพิจารณาในสวนนี้เปนสำคัญ 
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นายชัยณรงค  อุทุมทอง  ขอเชญิสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไมมี 
นายชัยณรงค  อุทุมทอง  หากไมมี กระผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือทุกทาน  
 ประธานสภาฯ และขอปดการประชุม  
ปดการประชุมเวลา 12.28  น. 
 

(ลงชื่อ)        จิรัชยาวัฒน  ทวาศรี      ผูจดและพิมพรายงานการประชุม 
(นางสาวจิรัชยาวัฒน  ทวาศรี) 

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)         นพพล  บุญชูใสย       ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
(นายนพพล  บุญชูใสย) 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 /เลขานุการสภาเทศบาล 
 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล               -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจรายงานการประชุม 
ไดมีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาล                 สภาเทศบาลตำบลนามะเขือแลว  เห็นวาถูกตองทุกประการ 
สมัยสามญัที่ 4 ครั้งที ่1 
ประจำป  2564       

 (ลงชื่อ)    สมเด็จ  เพ็ชรเสนา      ประธานคณะกรรมการ 
                (นายสมเด็จ  เพ็ชรเสนา ) 
(ลงช่ือ)   ชัยณรงค  อุทุมทอง     ประธานสภาฯ 
         (นายชัยณรงค  อุทุมทอง)   (ลงชื่อ)        เจียมศกัดิ์  เทวิญญา             กรรมการ 
                  (นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา ) 
 

(ลงชื่อ)         สุพรรณ  สุมาชัย                 กรรมการ 
                   (นายสุพรรณ  สุมาชัย ) 
 

 (ลงชือ่)         นพพล  บุญชูใสย                เลขานุการสภาฯ          
      (นายนพพล  บุญชูใสย) 


